

Quy trình khám phụ khoa thế nào? Có đau hay không?

Ngày nay, nhu cầu khám phụ sản đang ngày một tăng cao, vì lẽ đó rất nhiều người đặt ra thắc mắc như khám sản phụ khoa là gì, lộ trình khám phụ khoa như nào, khám phụ khoa có đau đớn không,... Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời một vài câu hỏi này, mời độc giả cùng tham khảo.

Với những người phụ nữ trong nhóm tuổi sinh đẻ, việc khám bệnh phụ khoa được xem là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng hiểu rõ về các bước đi khám bác sĩ phụ khoa như nào. Vì vậy, trong nội dung bài viết ngày bữa nay, phòng khám đa khoa 11 Thái Hà sẽ giúp độc giả hiểu được rõ hơn những vấn đề có có sự liên quan tới khám phụ khoa nữ.



Khám sản phụ khoa là gì?

Thăm khám phụ khoa là quá trình nhận xét & xét nghiệm các bộ phận sinh dục của phái nữ gồm những âm hộ, âm đạo, buồng trứng & cổ dạ con. Ứng chuẩn quá trình này, bác sĩ có thể chẩn đoán chuẩn xác trạng thái bệnh & đề xuất cách điều trị thích hợp cho từng tình huống chi tiết.

Ngoài việc đưa ra phỏng đoán và chữa trị, khám phụ sản còn giúp phái nữ am hiểu hơn về sức khỏe của bộ phận sinh dục & nhận được chỉ dẫn về giải pháp phục vụ & vệ sinh vùng “tam giác mật” đúng theo hướng dẫn. Điều đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý bội nhiễm & che chở khỏi những bệnh truyền nhiễm qua đường giao hợp. Chính vì thế, việc khám sản phụ khoa đóng nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong việc che chở sức khỏe thể chất của người phụ nữ.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/kham-phu-khoa-la-kham-nhung-gi>

Vì đâu cần khám phụ sản?

Nhận biết sớm bệnh lý

Thăm khám phụ sản theo lịch giúp nhận biết kịp thời các câu hỏi sức khỏe người phụ nữ như viêm nhiễm, viêm nhiễm và những chứng bệnh khác. Bằng cách này, chúng ta khả năng đối phó với những bản khoản này từ căn bản, hạn chế được một số di chứng nghiêm trọng hơn.

Thăm khám trạng thái sức khỏe cơ thể khái quát

Thăm khám phụ khoa không chỉ giúp làm rõ ràng về trạng thái của cơ quan sinh dục mà còn cấp giấy phép chuyên gia thăm khám tổng quát về sức khỏe cơ thể của người phụ nữ gồm kiểm tra huyết áp, khối lượng và các thông số sức khỏe cơ thể khác giúp bảo đảm trạng thái sức khỏe tổng quan đang trong tình trạng ổn định.

Nhận biết ung thư tử cung

Trong quá trình khám phụ khoa theo lịch, thường gồm những xét nghiệm y học Pap smear để phát hiện sớm những tế bào khác thường trên dạ con, vì vậy giúp nhận biết các triệu chứng của ung thư tử cung. Việc nhận biết ung thư tử cung ở thời kỳ đầu giúp tăng cơ hội chữa trị thu được thành quả tốt và lâu ngày tuổi thọ.

Thăm khám vi khuẩn & viêm nhiễm sản phụ khoa

Khám phụ sản cũng là thời cơ để nhận biết những căn bệnh do vi khuẩn, vi-rút hoặc nấm gây nên bao gồm bội nhiễm, nấm men Candida và các thắc mắc khác có sự liên quan.

Địa chỉ khám phụ khoa ở Hà Nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

Chi phí khám phụ khoa

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Khám phụ sản có đau lăm không?

Vùng kín là khu vực nhạy cảm, vì thế nhiều phụ nữ thường cảm giác phân vân và lo sợ liệu việc đến gặp bác sĩ sản phụ khoa có đau không. Thế nhưng, các chuyên gia y tế sinh sản cho phụ nữ kết luận rằng không cần thiết phải hoang mang quá, vì quy trình khám phụ khoa thường không phức tạp như nhiều người nghĩ. Thông thường, khi bác sĩ sử dụng mỏ vịt để thăm khám âm đạo, điều đó chỉ gây nên một tí cảm nhận không thư thái, chứ không gây nên cơn đau cho phái yếu.

Chưa kể đến, khi lựa chọn phòng khám sản phụ khoa uy tín & có chất lượng, với các bác sĩ chuyên khoa có kỹ năng và kinh nghiệm, quá trình khám phụ sản sẽ được tiến hành một giải pháp thật kỹ và khéo léo hơn, giúp hạn chế có cảm giác không thoải mái và hạn chế được cảm thấy đau đớn. Vì thế, bức thiết là phái yếu nên loại bỏ tâm lý lo sợ & giữ cho bản thân có cảm giác thoải mái khi đến bệnh viện sản phụ khoa.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe sinh sản online

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/tu-van-suc-khoe-phu-khoa-online>

<https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>

Các bước khám sản phụ khoa

Phái nữ trước khi đến gặp bác sĩ phụ khoa, nhiều chị em tỏ ra băn khoăn về các bước khám ra sao cũng là điều dễ hiểu. Theo các bác sĩ đầu ngành phụ sản, lộ trình này được tiến hành một giải pháp đơn giản và không gây ra đau đớn.

Thực tại, quy trình đến bệnh viện phụ khoa còn phụ thuộc vào từng trung tâm y tế. Sau đây là một quy trình khám phụ sản căn bản gồm có:

1. Hỏi dấu hiệu bệnh nhân

Lúc đầu, bác sĩ sẽ thu thập thông tin về người bị bệnh gồm những chiều cao, cân nặng, nhịp tim & huyết áp. Ngay sau, họ sẽ đặt thắc mắc về trạng thái sức khỏe, các dấu hiệu, và tiểu sử căn bệnh của người bị bệnh. Căn cứ vào thông tin này, bác sĩ sẽ ý muốn các bước tiếp đến trong khi khám.

2. Thăm khám ban đầu cơ quan sinh dục ngoài

Trong quá trình xét nghiệm bộ phận sinh dục ở ngoài, chuyên gia sẽ sử dụng cả tay và mắt để đánh giá tình trạng của những bộ phận sinh dục như âm hộ, âm vật, môi lớn, môi bé & phát hiện những triệu chứng lạ thường như mụn mủ, tấy đỏ đỏ. Bởi vì thế, phái đẹp sẽ không phải lo nghĩ việc đến gặp bác sĩ phụ khoa có đau hay không. Căn cứ vào một số nhận biết này, bác sĩ sẽ quyết định liệu cần thực hiện một số xét nghiệm nhất thiết hay không.

Ngay sau, bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm vòng ngực và bụng để nhận biết các câu hỏi bất thường và có sự nhìn thấy của u bướu nào không.

3. Kiểm tra cơ quan sinh sản phía trong bằng dụng cụ chuyên dụng

Sau khi thăm khám lâm sàng cơ quan sinh dục ở ngoài, chuyên gia sẽ dùng một thiết bị chuyên biệt như một chiếc mỏ vịt để thực hiện khám phần trong của âm hộ. Bên cạnh đó, họ cũng vẫn lấy mẫu dịch từ âm đạo hoặc mẫu tế bào dạ con để tiến hành thăm khám và xét nghiệm.

Hầu hết nữ giới thường cảm thấy lo sợ và sợ đau khi chuyên gia sử dụng mỏ vịt để thăm khám âm đạo. Nhưng mà, thực tế mỏ vịt đã được khử khuẩn và bôi trơn tuột trước đây, giúp làm giảm có cảm giác đau trong quá trình thăm khám.

Ngoài ra, thầy thuốc cũng đều tiến hành siêu âm đầu dò để quan sát các cơ quan ở trong như cổ dạ con, vòi tử cung và buồng trứng. Thế nhưng, cách này thường chỉ áp dụng cho phái nữ đã hoạt động tình dục & có gia đình. Đối với những chị em phụ nữ chưa từng có hoạt động tình dục, bác sĩ sẽ dùng siêu âm khu vực bụng để kiểm tra.

4. Thực hiện xét nghiệm y khoa

Giúp đưa ra kết luận chẩn đoán chuẩn xác về trạng thái sức khỏe cơ thể của bạn, bác sĩ chuyên khoa có thể yêu cầu tiến hành những xét nghiệm y học cần phải như xét nghiệm y học máu, xét nghiệm y học nước tiểu, hoặc xét nghiệm huyết trắng. Dựa vào kết quả của các xét nghiệm y học này, bác sĩ sẽ đưa ra đánh giá về trạng thái bệnh của bạn & định vị nhân tố gây bệnh.

5. San sẻ chữa trị

Sau khi thăm khám & thực hiện những xét nghiệm y khoa, bác sĩ chuyên khoa sẽ dựa vào kết quả để đưa ra đánh giá về tình trạng sức khỏe của bạn. Nếu nhận biết bất cứ chứng bệnh nào, thầy thuốc chuyên khoa sẽ giải đáp về cách chữa phù gắn kết và sắp xếp lịch hẹn khám lại cho bạn.

Hi vọng qua nói về trên, các phái nữ đã biết rõ hơn về quy trình khám sản phụ khoa. Việc khám phụ khoa định kỳ là cực kỳ quan trọng, đừng nên chờ đến khi có các biểu hiện khuyến cáo mới đến gặp bác sĩ. Dựa vào đó, một số nữ giới nên đến bệnh viện phụ khoa mỗi nửa năm một lần để có thời cơ nhận biết sớm nhất một số thắc mắc lạ thường nếu như có.